

ปรีย เตชะมวลไววิทย์

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ถึงฤดูกาลประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting : AGM) ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน กันอีกแล้วครับ หลายท่านน่าจะได้รับจดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจากบริษัทจดทะเบียนที่ท่านถือหุ้นอยู่ ผมจึงอยากทบทวนการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกันสักนิดครับ ซึ่งไม่ว่าจะถือหุ้นเพียงจำนวนเล็กน้อยหรือจำนวนมาก ในฐานะของผู้ถือหุ้นเราควรไปใช้สิทธิในฐานะเจ้าของร่วมในกิจการ ซึ่งผมเห็นว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ มีบริษัทที่เติบโตขึ้นมาก

ผมขอแบ่งการเตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้นออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกเป็นช่วงก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ถือเป็นช่วงสำหรับการศึกษาวาระการประชุม รวมไปถึงการเตรียมประเด็นซักถามในข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระหรือการบริหารกิจการ จากนั้นเตรียมเอกสารเพื่อแสดงตน อย่าลืมศึกษาเส้นทางเดินทางไปประชุม และหากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่น และควรส่งเอกสารมอบฉันทะก่อนถึงวันประชุมพร้อมติดอากรแสตมป์ด้วยครับ

ช่วงต่อมาคือในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามระหว่างการประชุมได้ตามวาระการประชุม และในส่วนของ การใช้สิทธิออกเสียง ควรศึกษาแต่ละวาระให้เข้าใจ และลงคะแนนเสียงตามที่เห็นสมควรอย่างเป็นอิสระด้วยนะครับ สำหรับเรื่องของข่าวย่อย ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ไม่ทำของข่าวย่อยแจกแล้ว เนื่องจากเป็นต้นทุนของบริษัท แทนที่ควรจะไปใช้เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ และอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอื่นที่มีได้มีนโยบายดังกล่าวด้วย การที่บริษัทคำนึงถึงผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมนี้เป็นอีกเรื่องที่น่าชื่นชมครับ และหากพบพฤติกรรมที่บริษัทตั้งใจจัดการลงทะเบียนให้ยุ่งยาก เพื่อสกัดผู้ถือหุ้นบางคนไม่ให้เข้าประชุมได้ทันเวลา สามารถร้องเรียนมาที่ ก.ล.ต. ที่หมายเลข โทร. 1207 ได้ครับ

ช่วงสุดท้ายหลังวันประชุม ผู้ถือหุ้นควรติดตามรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทว่าที่บันทึกการประชุมนั้น สอดคล้องกับการประชุมหรือไม่ และบริษัทเผยแพร่รายงานการประชุมให้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยมติการประชุมดังกล่าว ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ต่อจากนี้ ก็เป็นช่วงเวลาติดตามว่าบริษัทได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ครับ

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เล่านี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าของบริษัท มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การอนุมัติงบการเงินประจำปี การพิจารณาจ่ายปันผล การแต่งตั้งกรรมการ ที่บริษัทจะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาวาระดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปี หรือกรณีที่มีการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่อาจกระทบต่อฐานะการเงินและผลดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญนะครับ

ในช่วงหลายปีมานี้ เรามีตัวช่วยคือมีสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มีบทบาทในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนอีกด้วย โดยสมาคมมีการจัดผู้แทนโดยเรียกว่าเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิฯไปเข้าร่วมประชุม เพื่อช่วยสอดส่องและประเมินคุณภาพของบริษัทในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น เริ่มตั้งแต่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตามในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและร่วมแสดงความคิดเห็นหรือไม่ มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือไม่ รวมถึงได้อำนวยความสะดวกในการประชุมหรือไม่ ส่วนกระบวนการในการคัดเลือกอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และการเตรียมความพร้อมก็เข้มงวดและเข้มข้นมาก ๆ นะครับ เพื่อให้อาสาพิทักษ์สิทธิฯ มีความรู้และมีความพร้อมอย่างแท้จริง ซึ่งก็เป็นที่น่าชื่นชมที่จากการประเมินมาเป็นเวลา 13 ปี มีผลทำให้บริษัทจดทะเบียนจำนวนมากหันมาให้ความสำคัญและปรับปรุงการจัดประชุมวัดได้จากคะแนนเฉลี่ยที่ดีขึ้นทุก ๆ ปี ซึ่งประโยชน์นี้จะตกอยู่ที่ผู้ถือหุ้นทุก ๆ คนครับ

หากสนใจค้นหาข้อมูลประเภทผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาของแต่ละบริษัทสามารถดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย www.thaiinvestors.com และเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th ถึงตอนนี้ คุณผู้อ่านคงได้เตรียมตัวกับเคล็ด (ไม่) ลับเข้าประชุมผู้ถือหุ้นที่จะทยอยมาถึงกันแล้ว อย่าลืมไปใช้สิทธิความเป็นเจ้าของบริษัทของท่านให้เกิดประสิทธิภาพกันนะครับ
